

ดวงคนเคยรวยและนารีอุปถัมภ์เป็นอย่างไร?

คัดลอกจากคำถาม-คำตอบประจำเดือนพฤษภาคม 2551

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์นันท์

<http://www.bodhinanda.com>

คำถาม 12: เรียนอาจารย์ปฐมพงษ์ ผมเกิด วันเสาร์ที่ 8 ก.ค.2493 เวลาประมาณ 23.30 น. รุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์ที่กรุงเทพฯ หลังจากที่ผมจบ ปี 2519 ก็ทำงานในโรงงาน เป็นระดับพนักงาน แล้วไต่เต้าขึ้นมาตลอดจนถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นเวลากว่า 23 ปี ในปี 2542 เศรษฐกิจประเทศตกต่ำ ผมจึงถูกบังคับให้ออกจากงาน จากนั้นมา ผมสมัครงานไม่ได้เลย คือไม่เคยมีการเรียกตัว จากที่ผมส่งใบสมัครงานไปมากมายแต่ในช่วงที่ว่าง ผมก็เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและ ระบบคุณภาพมีรายได้พอช่วยครอบครัวได้ 80% จนถึงต้นปี 2550 บริษัทที่ทำเป็นที่ปรึกษาก็ยกเลิกสัญญาจวบจนบัดนี้ ก็ไม่ได้งาน ถึงแม้ผมจะส่งใบสมัครงานไปตลอดเวลา ทุกครั้งที่พบตำแหน่งที่สอดคล้อง เช่น ตำแหน่ง ในระบบบริหารคุณภาพหรือแม้แต่ผู้จัดการโรงงานก็ตาม แต่ผมก็ยังมีหวังอยู่เสมอ จนบัดนี้ ความหวังค่อนข้างเลือนลางออกไปแล้วเพราะอายุก็เข้าใกล้ 60 แต่ใจผมยังรู้สึกเหมือนเมื่อสิบปีก่อนเมื่อเป็นเช่นนั้น ผมก็คิดว่าคงต้องหาทางไปทำ ารค้าแต่ผมจบวิศวะจะทำการค้าอะไร ผมขึ้นขอ บกาแพและขนมเค้กเพราะผมดื่มกาแฟแต่ไม่มาก วันละถ้วย จึงคิดว่า จะขายห้อกาแฟที่มีชื่อพอไปได้ แล้วไปซื้อลิขสิทธิ์เขา เคยไปดูรายละเอียดเมื่อครั้งเขาเปิดบูทที่หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ยอดเงินที่จ่ายครั้งแรกก็พอสูสีที่จะลงได้ แต่อยู่ที่สถานที่ว่าเป็นที่ใด ขณะนี้กำลังจะเดินก้าวต่อไป คือเข้าไปที่สำนักงานแล้วคุยกับเขา พอมาอ่านพบเวปของอาจารย์ เห็นการทำนายหลายๆอย่าง น่าชื่นชมมากศรัทธาจึงได้เขียนมารบกวนส่วนหมอดูอื่นๆ ไม่นั่นใจว่า จะเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้เห็นผลงานดังนั้น จึงขอรบกวนอาจารย์ ช่วยชี้แนะว่า ผมยังมีโอกาสในการทำงานประจำหรือไม่ หรือมีโอกาเป็นที่ปรึกษาหรือค้าขายเป็นหนทางสุดท้าย และควรดำเนินต่อไปอย่างไรดี สุดท้ายของสุดท้ายซึ่งไม่ได้อยู่ในคำถามแต่ก็ลองดูว่า ในเมื่อผมตกต่ำมาจนบัดนี้ ชะตาชีวิตจะพลิกให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่สักก้อนไหม

ในขณะเดียวกัน ผมนั่งสมาธิสวดมนต์มานานกว่าสี่สิบปี ทั้งช่วงหกโมงเช้าเป็นเวลาชั่วโมงครึ่ง และก่อนนอน ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่ม บทใหญ่ที่สวดคือพระไตรปิฎกและธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฯ เมื่อก่อนสวดเป็นบทบาลี แต่เมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมเสาะหาบทที่แปลเป็นไทย แ ละสวดเป็นภาษาไทยมาเพื่อความเข้าใจในความหมาย ควรจะมีการสะเดาะเคราะห์หรือทำบุญเพิ่มอย่างไรหรือไม่? เพราะเคยปล่อยสัตว์น้ำ ไล่บาตร บริจาคโรงศพเป็นต้น แต่ทุกวันนี้ ทำน้อยลง เพราะเงินที่มีอยู่พอใช้ได้อีกไม่นาน (วัยทอง,กรุงเทพมหานคร)

คำตอบ: พิจารณาตำแหน่งดาวมีดังนี้: ลัคนาคุณอยู่ที่ราศีมีนมีราหูกุม พฤษภดีอยู่ราศีกุมภ์ เป็น
เกษตรสลับเรือนกับราหู, จันทรอยู่ราศีเมษ, ศุกรอยู่ราศีพฤษภ, มฤตยู พุธและอาทิตย์อยู่เมถุน, เสาร์
อยู่สิงห์, อังคารอยู่กันย์, และเกตุอยู่พิจิก คุณเกิดวันเสาร์ ดาวพุธเป็นกาลกิณีตามทักษา

โดยภาพรวม ดวงคุณเป็นดวงคนเคยรวยหรือเจ้าสัวเยสเทอเดย์ครับ ในช่วงคุณมีอายุ 40-
50 ถือเป็นช่วงยุคทองของชีวิตที่รุ่งที่สุดของคุณแล้วครับ จากนั้นไป ดวงจะตกตลอด โอกาสทำงาน
ประจำไม่น่าจะมี ถึงมีก็คงอยู่ได้ไม่นาน ถึงจะลงทุนค้าขายส่วนตัวก็ไม่แน่นอน งานคุณจะเป็นประเภท
จับแพะชนแกะ โอกาสที่จะมีโชคได้เงินก้อนใหญ่ๆ ผมว่าไม่มีอีกต่อไปแล้วครับ ถ้าพิจารณาจากพื้น
ดวงเดิม ยกเว้นว่าคุณจะทำบุญทำทานประจำเป็นอุบัตถัมภกกรรมส่งเสริมคุณในชาตินี้มากจนเป็น
พลวปัจจัยให้คุณได้โชค ถ้าปล่อยไปตามยถากรรมดังที่กรรมเก่ากำหนดซึ่งปรากฏในพื้นที่ดวง ผมว่า
โอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ๆ นับแต่นี้ไม่น่าจะมีแล้ว

ถ้าว่าตามสถิติที่ผมเก็บไว้โดยที่ผมไม่เคยรู้จักชีวิตส่วนตัวคุณ ดวงคุณน่าจะตกต่ำลงจากที่
เคยรุ่งโรจน์ เพราะการพนันหาไม่ก็เอาเงินไปลงทุนแล้วเก็งกำไรตลาดขึ้นมา ทำให้เงินที่มีหมดไปอย่าง
รวดเร็ว ถ้าให้ผมสันนิษฐานจากพื้นดวงว่าทำไมคุณถึงออกจากงาน ผมมองเห็นดาวพฤษภดีเสียและ
ราหูเด่นหน้าข้ามลัคนาและมีอังคารถึงลัคนา คุณจึงน่าจะโดนคดีแพ่งหรือมิฉะนั้นก็น่าจะโดนให้
ออกจากงานเพราะครอบครัวค้นหาไม่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจ ดวงคุณด้านอื่นๆ สรุปได้ดังนี้ครับ

1.คุณมีประสบการณ์การทำงานดี เป็นที่ต้องการของตลาดแต่ดาวประจำเรือนกัมมะคือดาว
พฤษภดีตกภพวินาศ คงเคยทำกรรมไม่ดีอะไรสักอย่างในอดีต เช่น (สมมติ) ไล่คนที่เขาทำงานอยู่ดีๆ
ออก ทำให้ชีวิตเขาประสบปัญหาและต้องลำบากมาก เมื่อเกิดมาในชาตินี้ ไม่ว่าคุณทำงานที่ไหนก็ดูจะ
ไม่ยืดยาว มักมีปัญหาคงต้องออก

2.อารมณ์และนิสัยคุณค่อนข้างหุนหันและเลือดร้อน มีโมหจริตเป็นเจ้าเรือน เอาแต่ใจตนเอง
หรือดันทุรังสูง แถมวิตกจริตและการพูดการจาก็ไม่ค่อยเสนาะสอดแทรกคนฟัง หนักไปทางขวานผ่าซาก
เจ้านายหรือคนใกล้ชิดที่ร่วมงานคงจะเบื่อไปด้วย

ยิ่งขณะนี้ ราหูโคจรที่เรือนมังกรโยคลัคนาคุณที่ราศีมีนซึ่งมีราหูกุมในเรือนเดิม คุณจะหลง
ตัวเอง รันเหมือนนายหมักจุมกบานนั้นแหละ นายหมักก็นั้นราหูเดิมกุมลัคน์และราหูจรทับลัคน์จึง
เหมือนช้างตกมัน ใครห้ามลำบาก หมอดูแลสุขภาพบางคนแนะนำให้ไปบูชาพระราหู จัดของดำไป
ไหว้กันประหลาดๆ แต่ในความเป็นจริง ราหูคือตัวโมหะในใจเราเอง โมหะตัวนี้ทำให้คนเอาแต่ใจ
ตัวเองหรือคือรัน ถึงทำพิธีไหว้พระราหูร้อยเที่ยว ถ้าหากไม่ลดการเอาแต่ใจตัวเอง ก็ทำให้ชีวิตดีไม่ได้

พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่า มหา ปมาโท ชาเยถ (ขุ.ชา.27/2419/524) แปลว่า 'ความประมาทเกิดขึ้น เพราะความมัวเมา' พอมัวเมาขึ้นมา ก็จะทำกรรมกิเลสต่างๆ อีกหลายอย่างได้

3. สิ่งที่คุณทำทุกวันนี้ เช่น ทำสมาธิและสวดมนต์เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่แล้ว แต่ผมอยากให้ปรับ จริตนิสัยเพิ่ม คือ 1.พยายามทำสมาธิ โดยนั่งอยู่เฉยๆ แล้วสุดท้ายใจลึกๆ ถึงห้อง น้อยบ่อยๆ สักสิบ นาทีทุกๆ วันเป็นอย่างน้อย ถ้าทำประจำ จะลดความใจร้อนลงได้ 2.พยายามลดโมหจริต โดยวิธี พัฒนาปัญญาหรือวิปัสสนา แล้วในการใช้ชีวิตเป็นปกติประจำ หัดเป็นคนมีเหตุมีผลให้มากยิ่งขึ้น ลด การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือลดการเอาแต่ใจตนเอง ลดค่านิ่งแต่ผลประโยชน์ ชนส่วนตัว เอาใจเขา มาใส่ใจเราให้มากขึ้น เผื่อแผ่เมตตาและกรุณาโดยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนให้มากขึ้น

แต่คุณเป็นคนโชคดี ดาวอังคารซึ่งเป็นเรือนภุมภ์พระสถิตตำแหน่งมหาจักร ดาวภรรยาเป็น เกษตร ภรรยาคุณน่าจะมั่งมีทรัพย์สินหรือมีฐานะดี พุดง่าย ๆ ก็คือดวงคุณเป็นดวงนารีอุบลัมภ์ หรืออยู่ได้ เพราะมีภรรยาดีค่า มีฉะนั้น ชีวิตคุณจะเชกว่านี้แน่ แม้แต่บ้านเรือนที่คุณอาศัยอยู่ทุกวันนี้ น่าจะเป็น ทรัพย์สินภรรยาหรือเป็นสินทรัพย์ตกทอดจากตระกูลภรรยา เพราะอังคารเป็นดาวสุภะ ดวงคุณได้ชื่อ ว่าเป็นดวงตกถึงข้าวสารโดยแท้ อ่านถึง บรรทัดนี้แล้ว ผมอยากให้คุณเพิ่มความรักให้ภรรยาคุณและ ดูแลเอาใจใส่เธออย่างดีมากกว่าเดิม เพราะดวงคุณนั้นได้ภรรยามาค่ามิให้วิบัติ คุณจึงควรต้องถนอม ภรรยา โดยแสดงความรักและความซื่อสัตย์ต่อเธอมิให้ขาดตกบกพร่องหรือไม่ควรทำให้เธอเสียใจเลย เป็นดีที่สุด ถือเป็นบุญ ของคุณที่ได้ภรรยาเช่นนี้ คุณควรหาโอกาสพาภรรยาไปพักผ่อน ฟังธรรมเป็นประจำจะดีกว่าครับ ถ้าได้ภรรยาเช่นนี้คุณยังคิดไปมีอีกอีก ดวงคุณจะมีแต่ตั้งลงเหวสถานเดียว

จากพื้นดวง นับแต่ขึ้นไป คุณคงไม่มีโอกาสจะก้าวหน้าหรือรุ่งโรจน์อีกต่อไปแล้ว คุณจึงควร 1. รักษาศีลและฝึกสมาธิประจำ เพราะคุณเป็นคนหัวรั้น ชอบดันทุรังและเลียงระเบียบเบี่ยงแก่ง ไม่เคยรักษา ศีล 5 อย่างจริงๆ จังๆ ดังนั้น ในยามรุ่งโรจน์ คุณจึงรักษาตำแหน่งงานเอาไว้ไม่ได้ 2. รักภรรยาให้ มากๆ พยายามอย่าทำอะไรให้ภรรยาไม่สบายใจ มีเวลาเป็นส่วนตัวก็สวมกอดภรรยาและบอกรักเธอ อ บ่อยๆ และชวนกันไปปฏิบัติธรรม ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับ.